



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI LIÊN LẠC: Erin DeMerritt, Địa Hạt Không Khí – 415.517.4147

Jenna Tenney, MCE - communications@mceCleanEnergy.org

Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh xin được trao tặng giải thưởng Spare the Air Leadership Award năm 2022 cho MCE

Chương trình giảm giá năng lượng sạch cho các khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp được chọn

SAN FRANCISCO - Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh xin được trao tặng giải thưởng Spare the Air Leadership Award năm 2022 cho MCE vì đã có thành tích trong [chương trình dành cho Các Gia Đình và Người Thuê Nhà Có Thu Nhập Thấp \(Low-Income Families and Tenants, LIFT\)](#), chương trình này đã trao hơn \$1 triệu tiền bồi hoàn một phần cho 680 gia đình, tiết kiệm hơn 7,800 kilowatt-giờ năng lượng mỗi năm.

Katie Rice, Giám Sát Viên Quận Marin và Thành Viên Hội Đồng của Địa Hạt Không Khí và MCE cho biết: “MCE tiếp tục là đơn vị đi đầu trên toàn tiểu bang trong việc đưa các chương trình năng lượng sạch đến các cộng đồng chịu thiệt thòi từ trước tới nay. Marin Clean Energy là Tổ Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (Community Choice Aggregation, CCA) đầu tiên ở California và họ tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình thông qua các chương trình tuyệt vời như chương trình dành cho Các Gia Đình và Người Thuê Nhà Có Thu Nhập Thấp - giải quyết những khó khăn bằng cách cùng nhau đưa ra các giải pháp sáng tạo.”

Chương trình LIFT của MCE nhắm mục tiêu đến các chủ sở hữu các khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp và những cư dân chịu nhiều thiệt thòi. Đây là nhóm cư dân thường bị các chương trình trang bị thêm bỏ qua, đặc biệt là đối với các công nghệ mới hơn. MCE đã làm việc với cả người thuê nhà và chủ nhà để giúp điều hướng quá trình lắp đặt các thiết bị phù hợp nhằm giảm lượng khí thải, giảm chi phí tiện ích và cải thiện chất lượng không khí trong nhà cũng như đạt được các thành quả về sức khỏe và an toàn. Các khoản bồi hoàn một phần mà MCE cung cấp cho việc lắp đặt các hệ thống lọc không khí tiết kiệm năng lượng, cũng như các thiết bị sưởi ấm và máy nước nóng. Chương trình này hướng đến những người thuê nhà và chủ nhà có thu nhập thấp trong khu vực cung cấp dịch vụ của MCE, bao gồm các quận Contra Costa, Marin, Napa và Solano.

Dawn Wesiz, Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer, CEO) MCE cho biết “Chương Trình LIFT thể hiện cam kết của chúng tôi về một tương lai năng lượng sạch bình đẳng với những lợi ích vượt qua các rào cản kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các chương trình giúp giảm hóa đơn, nâng cao sự thoải mái và an toàn cho mọi gia đình và giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc tổ chức các chương trình thiết thực và có khả năng mở rộng như thế này.”

Cư dân tại các khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp gặp phải nhiều rào cản khi tham gia các chương trình tiết kiệm năng lượng do những khó khăn khi làm việc với chủ nhà, lo ngại về việc chia sẻ thông tin cá nhân, khả năng được nhập cư và các hạn chế về tài chính. Khử cacbon trong các tòa nhà và hệ thống năng lượng là một trong những chiến lược giảm cacbon cần thiết và khó khăn nhất để giảm khí nhà kính.

Chương trình LIFT của MCE giải quyết những lo ngại này bằng cách trực tiếp hỗ trợ người thuê nhà và chủ nhà với đơn đăng ký và đánh giá địa điểm. Chương trình LIFT cung cấp khả năng tiếp cận cho những người không được hưởng lợi từ khoản tiết kiệm và những cải thiện về chất lượng không khí trong nhà mà các trang bị năng lượng sạch mang lại.

Giải thưởng Spare the Air Leadership công nhận MCE vì đã xác định được và xây dựng một chương trình nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng, cải thiện chất lượng không khí trong nhà, và là một kế hoạch chi tiết có khả năng mở rộng cho các chương trình trợ cấp khác trên toàn Vùng Vịnh.

MCE là một cơ quan công cộng phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ điện và các chương trình đổi mới cho hơn một triệu cư dân và doanh nghiệp tại 37 cộng đồng thành viên trên bốn quận của Vùng Vịnh: Contra Costa, Marin, Napa, và Solano. Để biết thêm thông tin về MCE, hãy truy cập mceCleanEnergy.org, hoặc Facebook, LinkedIn, Twitter và Instagram.

[Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực, chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105 - (415) 749-4900
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)